

BANP24C1708A: ภาพการเคลื่อนไหวยังไม่ส่งสัญญาณซื้อ แต่อัตราเร่งการปรับลงเริ่มชะลอ ทำให้คาดว่า Downside จะอยู่ในกรอบจำกัด

อายุคงเหลือ	Gearing.	Implied Vol	Time Decay (วัน)	Moneyness
101 วัน	7 เท่า	58%	5 วัน/ช่อง	OTM 45.11%
แนวรับ	0.09-0.11	แนวต้าน	0.15-0.17	
ตัดขาดทุน	0.09	ราคาเป้าหมาย	-	



- ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน นักวิเคราะห์ของเราแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 24 บาท จากคาดการณ์ราคาถ่านหินที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีแผน COD ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์กำไรปีนี้จะโตสูงถึง 226%Y-Y อยู่ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท
- แม้ราคาถ่านหินจะทรุดตัวลงในระยะสั้น แต่เพราะราคาน้ำมันดิบกระชากตัวขึ้นแรง ทำให้คาดว่าอัตราเร่งการปรับลงจะเริ่มชะลอ ขณะที่ ราคาหุ้นยังเคลื่อนไหว Laggard กลุ่มทั้งที่ผลประกอบการปีนี้ได้รับผลดีจากการถือราคาขายที่สูงกว่าปีก่อนราว 30%
- การปรับขึ้นของราคา BANPU ทุก 0.20 บาทหรือ 2 ช่องราคา จะทำให้ราคา BANP24C1708A เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ 10%

MAJO24C1801A: คาดกำไร 2Q17 เติบโตสดใสเพราะเป็นช่วงฤดูหนัง ส่วนทั้งปีนี้จะเติบโตสดใสจากฐานที่ต่ำในปีก่อน

อายุคงเหลือ	Gearing.	Implied Vol	Time Decay (วัน)	Moneyness
256 วัน	4.3 เท่า	49%	8 วัน/ช่อง	OTM 27.15%
แนวรับ	0.32-0.33	แนวต้าน	0.39-0.40	
ตัดขาดทุน	0.30	ราคาเป้าหมาย	-	



- นักวิเคราะห์ของเราคาดว่าไรสุทธิ 2Q17 จะเติบโตแข็งแกร่งเพราะมีหนังดังจากฮอลลีวูดเข้าฉายหลายเรื่อง ส่วนกำไรสุทธิทั้งปีคาดโต 23%Y-Y จากฐานที่ต่ำในปีก่อนและธุรกิจหนังทั้งในและนอกประเทศที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
- ราคาหุ้นชะลอการปรับขึ้นเล็กน้อย แต่เพราะภาพรายสัปดาห์ก็ยังเลี้ยวตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 สัปดาห์ เช่นเดียวกับดัชนีบ่งชี้ในภาพรายวันที่ส่งสัญญาณซื้อต่อเนื่อง ทำให้จังหวะการชะลอเป็นเพียงย่อสั้นเพื่อขึ้นต่อ
- การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา MAJOR ทุก 0.25 บาทหรือ 1 ช่องราคา จะทำให้ราคา MAJO24C1801A ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ 3%

ติดต่อสอบถาม : DW Call Center 02-658-9915, LINE ID: @dw24, www.fnsyrus.com/dw24

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่าเป็นความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน